

โครงการจักรยานรักษ์เมือง เทศบาลเมืองท่าข้าม และโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 จ.สุราษฎร์ธานี

จุดเริ่มต้น..สองขาปั่น รวมพลังลดโลกร้อน

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามเป็นชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ในย่านการค้า การขนส่ง ถือเป็นแหล่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ “โครงการจักรยานรักษ์เมือง” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศ สร้างสมดุลให้ระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลากหลายกิจกรรม...สรรค์สร้างเมืองน่าอยู่

กิจกรรมภายใต้ “โครงการจักรยานรักษ์เมือง” เปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2552 โดยมีประชาชนและหลากหลายหน่วยงานร่วมปั่นจักรยานจากสนามกีฬา ไปปลูกต้นไม้ที่วัดเกาะธรรมประทีป และศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งของจังหวัด นอกจากนี้ยังร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดโครงการ “พลังมด ลดโลกร้อน” ปั่นจักรยานไปปลูกหญ้าแฝก ซึ่งนอกจากกิจกรรมการณรงค์แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย ประกอบด้วย

- **การสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1** โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีโรงเพาะชำกล้าไม้สำหรับปลูกในโรงเรียน และขยายไปสู่ชุมชนและวัด เพื่อจะได้มีกล้าไม้ไว้ปลูกตลอดปี และยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนปลูกต้นไม้ และแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้ไปปลูกที่บ้าน
- **จักรยานรักษ์เมือง สำหรับหน่วยงานราชการ** โดยส่งเสริมการใช้จักรยานของบุคลากรในการเดินทางระยะใกล้แทนการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยเริ่มตั้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าข้าม และได้จัดทำจุดจอดจักรยานปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานอีก 4 จุด คือ สำนักงานเทศบาล บริเวณหน้าตลาด สนามกีฬากลางชุมชน และบริเวณวัดเกาะธรรมประทีป
- **จักรยานรักษ์เมือง สำหรับนักท่องเที่ยว** จัดให้มีจักรยานบริการนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หน้าสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี เป็นการร่วมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนเอาจักรยานเก่ามาซ่อม ปรับปรุง และตกแต่งใหม่ โดยจักรยานแต่ละคัน จะมียี่ห้อต่างๆ ปักที่รถจักรยาน และมีการมอบเกียรติบัตรให้นักท่องเที่ยวหลังจากที่มาใช้บริการด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และมีผู้มาใช้บริการถึง 400 คน ในช่วง 3 เดือนของการดำเนินงาน

- **จักรยานรักษ์เมือง สำหรับภาคประชาชน** ในทุกวี่วนศุกร์ของเดือน พี่นักเรียนแกนนำจะรณรงค์ให้ประชาชน หันมาขี่จักรยานในระยะทางใกล้ ๆ ในชีวิตประจำวัน และเชิญชวนให้เข้าร่วมขี่จักรยานไหว้พระธาตุทันไม้ ๑ วัด ในเขตเทศบาลและใกล้เคียง โดยมีการเริ่มปลูกฝังรณรงค์ไปแล้ว 1 วัด คือ วัดเกาะธรรมประทีป



ชาวเมืองทำขำร่วมกับชมรมจักรยานพุนพิน และหน่วยงานเครือข่าย พวกกันขี่จักรยาน และปลูกต้นไม้ ได้ทั้งความแข็งแรง และยังสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม แถมยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,737.07 กิโลกรัม